



การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้กิจกรรม “การทำงานเชิงรุกสู่ความสำเร็จ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในหัวข้อ “การทำงานเชิงรุกอย่างมีความสุขในองค์กร” นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีวัตถุประสงค์ เพื่อประกาศนโยบาย การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อสร้างความตระหนัก ในการปลูก/ปลูกจิตสำนึก ให้มีจิตสาธารณะ และให้ความรู้เรื่องการไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งมีการแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้าน การทุจริต เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ในการบริหารงาน และการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ตามหลัก บริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ ที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบ ทั้งนี้ ผู้บริหารได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรเกี่ยวกับการทำงานเชิงรุกให้มีความสุข อีกด้วย ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการปฎิบัติและ
ปราบปรามการทุจริต และเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) จึงขอประกาศนโยบาย
ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy)

เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่เริ่มขึ้นในการดำเนินการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ รวมถึงเป็นการสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร สร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ปลูกและปลูกจิตสำนึกให้ยึดสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างสุจริต เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กระทำการ
อันเป็นการรังแกหรือกีดกันระหว่างประชาชนส่วนบุคคลกับประชาชนส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด
อันยากับผลประโยชน์ที่ได้จากผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด
โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงาน
จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ทั้งในและ กยศ และ หลัง จากกาปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยให้
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ยึดถืออย่างเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาว รุ่งสุวิมล ธีรกุล)

รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

RUTS

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย



งด การให้ ไม่รับ ของขวัญ

NO Gift Policy

ผู้บริหารและบุคลากร ไม่รับของขวัญ
และของกำนัลทุกชนิด
เพื่อร่วมกันแสดงเจตนาธรรมที่เข้มแข็ง
ในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ



ศาสตราจารย์ ดร.สุวิจน์ ัตถารัตน์
รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี



RUTS

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย



ต่อต้าน การทุจริต

ACT NOW : ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต





















นางสาวสุนทรี จงจิตต์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี